

A3

ข่าวทูเดย์



40%ยังไม่ขึ้นค่าแรง

ผลสำรวจพบแรงงานกว่า 40% ไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงงาน ด้าน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มโทษทำร้ายแรงงานเด็กและสตรี

แรงงาน40%ไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง

โพสต์ทูเดย์ - โพลเผยแรงงานกว่า 40% ไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรง ด้าน ครม.เห็นชอบเพิ่มโทษทำร้ายแรงงานเด็ก-สตรี

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความเห็นแรงงานไทย ในวันแรงงานสากลที่ผ่านมา โดยพบว่า ผู้ใช้แรงงาน 41% ระบุ ยังไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีอีก 52% ระบุ อยากให้มีการปรับขึ้นค่าแรงทุกปี ขณะที่อีก 39% ระบุว่า การขึ้นค่าแรงไม่ได้ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ แรงงาน 39% ระบุว่า ค่าแรงขั้นต่ำรายวันไม่เพียงพอและต้องกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ. ... โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดเพิ่มโทษหากผู้ใดกระทำความผิดต่อแรงงานเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ หรือผู้พิการ โดยได้รับ

อันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงถึงแก่ความตาย ต้องจำคุกตั้งแต่ 6-12 ปี ปรับตั้งแต่ 6 แสนบาท-1.2 ล้านบาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องให้สัตยาบันในพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ภายในเดือน มิ.ย. 2561 ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายตามพันธกิจในการป้องกันแรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อที่เป็นแรงงาน ดังนั้นจึงนำไปสู่การที่ ครม.เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ช่วยเหลือแรงงานและแก้ปัญหาทำให้ตลอดทั้งการขึ้นค่าแรงให้ถึง 5% แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็นับว่าสูงกว่าทุกช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพร้อมจะออกกฎหมายเพิ่มอายุเกษียณการทำงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปีด้วย

“ขณะนี้ก็มีกฎหมายหลายฉบับเพื่อคุ้มครองแรงงาน ซึ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้า จึงขอให้ผู้ใช้แรงงาน

อดทนในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม แรงงานถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และผมรักแรงงานทุกคน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ในวันแรงงานเมื่อ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ชาวแรงงานได้ร่วมเดินขบวนขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา 10 ข้อ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดิมจากปีที่ผ่านมา อาทิ แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การปรับฐานเงินบำนาญ ให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท/เดือน เป็นต้น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้แก้ไขสำเร็จแล้วรวม 4 ข้อ คือ 1.แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ว่าด้วยเรื่องการเกษียณอายุ 2.ผลักดันกฎหมายพัฒนาวิชาชีพ 3.ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 4.ให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 74 ส่วนที่เหลืออีก 6 ข้ออยู่ระหว่างการศึกษานโยบายความเป็นไปได้ ■